

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 01075747000745

63/1 ถนนพระราม 9

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2201 6000

0 2245 1435

Contact@mcot.net

www.mcot.net

ที่ นร 6165/1241



2 มิถุนายน 2563

เรื่อง รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจของ บมจ. อสมท เป็นธุรกิจสื่อสารที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากคนเป็นสำคัญ ทั้งจากบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงจากบุคคลภายนอกที่อาจเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสดังกล่าวเข้ามาแพร่ระบาดในองค์กรได้

โดยในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส บมจ. อสมท ได้รับผลกระทบจากการที่มีบุคคลภายนอกซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่เข้ามาจัดรายการที่สถานีวิทยุ และตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภายหลัง จากเหตุดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจวิทยุของ บมจ. อสมท โดยฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้พิจารณาให้มีการหยุดการออกอากาศสถานีวิทยุคลื่น เอฟ.เอ็ม 99 เมกะเฮิร์ต เป็นเวลา 14 วัน โดยดำเนินการควบคุมพื้นที่เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค รวมถึงติดตามและเฝ้าระวังผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งการกักตัว และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคดังกล่าว พร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรอง ผู้เข้ามาปฏิบัติงานทั้งบุคคลภายนอก และบุคลากรภายใน ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในการปฏิบัติงานจึงได้วางมาตรการปฏิบัติ ดังนี้

- จัดให้มีจุดคัดกรอง และจัดอุปกรณ์ค่าเชื้อ ทำความสะอาด เครื่องมืออุปกรณ์ตามเวลาที่กำหนด
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อป้องกันและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและปลอดภัยในการทำงาน เช่น การรายงานข่าว การประชุมต่าง ๆ เป็นต้น
- ปรับรูปแบบการนำเสนอรายการทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่ออื่น ๆ ของ อสมท
- กำหนดมาตรการ Work From Home เพื่อลดความหนาแน่นของบุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เพิ่มสวัสดิการประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่พนักงาน
- กำหนดนโยบายยืดหยุ่นเวลาปฏิบัติงาน เพื่อลดความหนาแน่นในช่วงการเดินทาง และปฏิบัติงาน

2. ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดำเนินงาน

ลูกค้าที่ใช้บิโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของธุรกิจสื่อสารมวลชน เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ลูกค้าชะลอการใช้บิโฆษณาประชาสัมพันธ์ และบางส่วนปรับบิโฆษณาประชาสัมพันธ์นำไปใช้ในกิจกรรมเชิง CSR หรือ เยียวยาธุรกิจ รวมถึงการลดงบประมาณของลูกค้าภาคเอกชนที่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และภาครัฐ ที่ต้องปรับเปลี่ยนงบประมาณด้านบิโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไปใช้สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามนโยบายภาครัฐแทน ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ยังทำให้การซื้อสินค้าของผู้บริโภคชะลอตัว หรือเลื่อนระยะเวลาการตัดสินใจซื้อออกไปเพื่อรักษาเงินสด ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายสื่อโฆษณาในธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับกรณีที่ต้องหยุดออกอากาศสถานีวิทยุคลื่น เอฟ.เอ็ม 99 เมกะเฮิร์ต เป็นระยะเวลา 14 วัน มีผลกระทบต่อธุรกิจวิทยุ ที่นอกจากจะสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ยังทำให้ลูกค้า ขอเลื่อน/ขยายระยะเวลาการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุออกไป 1-3 เดือน

บมจ. อสมท จึงพยายามบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมต้นทุนในการผลิตรายการ แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายประจำของบริษัทฯ ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับรายได้ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ยังคงลดลงได้ไม่มากนัก และจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษากระแสเงินสดและสภาพคล่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กระแสเงินสดรับลดลงจากยอดขายที่ลดลง ในขณะที่กระแสเงินสดจ่ายยังไม่ต่างจากเดิมมากนัก โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสด/รายการเทียบเท่า เงินลงทุนระยะสั้น และเงินฝากที่มีภาระผูกพัน จำนวน 818.14 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการหารายได้ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ โดยฝ่ายบริหารได้เพิ่มความระมัดระวังในแผนงาน แผนการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมดมากยิ่งขึ้น

3. ผลกระทบต่องบการเงิน

บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการส่งงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จากกำหนดการเดิม เนื่องจากในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาเป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด (เคพีเอ็มจี)

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน"

ซึ่งในการสอบทานงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีประเด็นทางบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับ ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่มีรายละเอียดจำนวนมาก อาจมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต้องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน หากต้องมีการปรับปรุงเกี่ยวกับ รายการดังกล่าว เพื่อให้งบการเงินแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ อสมท ถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งบการเงินทุกภาคส่วน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 เกี่ยวกับยอดยกมาดังกล่าวข้างต้น รวมไปถึงการรับส่งเอกสาร การรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบรายละเอียดในเอกสาร เป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่สะดวกเช่นสถานการณ์ปกติ จึงเป็นปัจจัยเหตุสำคัญในการขอผ่อนผันการจัดทำ และนำส่งงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม โดย บมจ.อสมท จะนำส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตามที่ บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพิ่มเติม จะแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นในงบการเงินในคำอธิบายและวิเคราะห์ทั้งงบการเงินของฝ่ายจัดการ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรณพร ทวีพาณิชย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 0 2201 6388

โทรสาร 0 2245 1854

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"